

หลักสูตรอบรมผู้นำด้านIT(โครงการริเริ่ม)

•เขียนโดย manager•

•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 20 •มีนาคม• 2014 เวลา 20:46 น. • - •แก้ไขล่าสุด• •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 20 •มีนาคม• 2014 เวลา 21:01 น. •



ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ มีแนวคิดในการช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้เกิดความคล่องตัว โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันระหว่างอำเภอ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ แล้วนำไปขยายผลในพื้นที่ของตนเอง โดยการจับคู่อำเภอทำงานร่วมกันในลักษณะของ “คู่มือ” จึงเสนอให้มีโครงการ “๑+๑ เป็นหนึ่ง” เป็นโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่องขวาง ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงาน หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดำเนินงานของทั้งสองอำเภอร่วมกัน ตกผลึกความคิด โดยมีผลสรุปร่วมกันที่ต้องการจะพัฒนาระบบการทำงานแบบ บูรณาการ โดยกำหนดให้มีโครงการ “ตำบลไฮเทค in ๑” บูรณาการทางด้าน การสื่อสาร การรายงาน และการประชาสัมพันธ์ เพื่อผลสัมฤทธิ์และภาพลักษณ์องค์กรเป็นที่หนึ่ง

ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ดร. ปารีชาติ บุญญาวิวัฒน์ และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะด้านการใช้ระบบ IT ในการพัฒนาประสิทธิภาพงานพัฒนาชุมชนแก่ผู้นำชุมชน เพื่อเป็นจุดเริ่มในการปรับทัศนคติของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ระบบ IT ในการพัฒนาประสิทธิภาพงาน และเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้เข้าอบรมในการพัฒนาตนเองด้าน IT พร้อมทั้งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมเรื่องระบบ IT แบบครบวงจรและให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมเรื่องโปรแกรมการใช้งานด้าน IT

เวลา	กิจกรรม/วิชา	วัตถุประสงค์	เทคนิค/วิธีการ	สื่อ-วัสดุอุปกรณ์	วิทยากร	ผู้รับผิดชอบ/วิชาการ
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐	เปิดนิเทศ	-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความสำคัญของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์	บรรยาย/ชมวีดิทัศน์/พจนานุกรม	-เครื่องฉายโปรเจกเตอร์-จอภาพ	ผู้เข้าอบรม/ผู้ฝึกอบรม/วิทยากร	พัฒนาชุมชน ๑.๑๐๑
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐	งาน Smart คน Smile สันติสุข	๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาประสิทธิภาพงาน ๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาตนเองด้าน IT.	บรรยาย/ชมวีดิทัศน์/พจนานุกรม	-เครื่องฉายโปรเจกเตอร์-จอภาพ	๑. ผู้เข้าอบรม/วิทยากร/ผู้ฝึกอบรม/วิทยากร ๒. ผู้เข้าอบรม/วิทยากร/ผู้ฝึกอบรม/วิทยากร	ครูปารีชาติ บุญญาวิวัฒน์
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐	รู้จักงาน IT สันติสุข	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาตนเองด้าน IT.	บรรยาย/ชมวีดิทัศน์/พจนานุกรม	-เครื่องฉายโปรเจกเตอร์-จอภาพ	ผู้เข้าอบรม/ผู้ฝึกอบรม/วิทยากร	ครูปารีชาติ บุญญาวิวัฒน์
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาตนเองด้าน IT.	บรรยาย/ชมวีดิทัศน์/พจนานุกรม	-เครื่องฉายโปรเจกเตอร์-จอภาพ	ผู้เข้าอบรม/ผู้ฝึกอบรม/วิทยากร	ครู..... และผู้เข้าอบรม
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐	พักรับประทานอาหารกลางวัน					
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐	นำทีมปฏิบัติงาน	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาตนเองด้าน IT.	บรรยาย/ชมวีดิทัศน์/พจนานุกรม	-เครื่องฉายโปรเจกเตอร์-จอภาพ	ผู้เข้าอบรม/ผู้ฝึกอบรม/วิทยากร	ครูปารีชาติ บุญญาวิวัฒน์
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐	สรุปการเรียนรู้	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาตนเองด้าน IT.	บรรยาย/ชมวีดิทัศน์/พจนานุกรม	-เครื่องฉายโปรเจกเตอร์-จอภาพ	ผู้เข้าอบรม/ผู้ฝึกอบรม/วิทยากร	ครูปารีชาติ บุญญาวิวัฒน์
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐	ปิดการฝึกอบรม	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาตนเองด้าน IT.	บรรยาย/ชมวีดิทัศน์/พจนานุกรม	-เครื่องฉายโปรเจกเตอร์-จอภาพ	ผู้เข้าอบรม/ผู้ฝึกอบรม/วิทยากร	ครูปารีชาติ บุญญาวิวัฒน์

หลักสูตรอบรมผู้นำด้านIT(โครงการริเริ่ม)

•เขียนโดย manager•

•วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2014 เวลา 20:46 น. • - •แก้ไขล่าสุด • •วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2014 เวลา 21:01 น. •



นางปราชาต บุญญาวีวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนามาชน



นางสาวพิชิต ใจสมาย
นักวิชาการพัฒนามาชนชำนาญการ



นางสาวแฉัตร แสนสว่าง
นักวิชาการพัฒนามาชนปฏิบัติการ



นางเปรมฤทัย ไกรวิไลธ
นักวิชาการพัฒนามาชนชำนาญการ